

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH QUANG THÀNH

BÀI PHÁT THANH TUYÊN TRUYỀN MĂNG NON CHÀO MỪNG NGÀY 22 THÁNG 12- NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM

Đây là chương trình phát thanh Măng non của Liên đội Trường Tiểu học Quang Thành

Chương trình phát thanh Măng non của Liên đội Trường Tiểu học Quang Thành xin trân trọng kính chào quý thầy, cô giáo, và toàn thể các bạn. Em xin chúc các thầy giáo cô giáo và toàn thể các bạn một ngày làm việc, học tập vui vẻ, hạnh phúc

Bác Hồ đã từng nói: *"Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sáng lên, nó kết thành một làn sóng vô cùng to lớn và mạnh mẽ, nó nhấn chìm lũ cướp nước và bán nước"*. Nhất là khi có Đảng, Bác lãnh đạo thì sức mạnh của dân tộc ta càng vững mạnh hơn.

Hôm nay trong không khí vui tươi, sôi động của cả nước kỷ niệm 77 năm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Hàng triệu con tim đang hướng về ngày đại lễ. Trong chương trình măng non hôm nay, Liên đội trường Tiểu học Quang Thành xin mời thầy cô và các bạn đón nghe bài: *"Ý nghĩa lịch sử ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12"*.

Hoàng Đại : Như chúng ta đã biết, ngày 22 tháng 12 năm 1944, theo chỉ thị của Hồ Chủ Tịch, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại một khu rừng nằm giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc Châu Nguyên Bình, Cao Bằng. Đồng chí Võ Nguyên Giáp được Hồ Chủ Tịch ủy nhiệm lãnh đạo, đội biên chế thành 3 tiểu đội do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng và đồng chí Xích Thắng làm chính trị viên.

Đội chỉ có 34 chiến sĩ với 34 cây súng nhưng đều là những chiến sĩ kiên cường của công nông được chọn lọc từ các đội du kích ở Cao - Bắc - Lạng, một số đã học quân sự ở nước ngoài, hầu hết đã qua chiến đấu, và điều quan trọng hơn cả là không có ai không có nợ máu với Đế quốc.

Việc thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với lịch sử quân đội ta. Chỉ thị thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân của Hồ Chủ Tịch tuy ngắn nhưng rất súc tích bao gồm các vấn đề chủ yếu về đường lối quân sự của Đảng ta.

Hồ Chủ Tịch nói: "***Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tuy lúc đầu quy mô còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang, nó là khởi điểm của Giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam chúng ta***". Chính vì ý nghĩa đó, ngày 22 tháng 12 năm 1944 được chọn làm ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trên cơ sở một cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại, quân đội ta từ một lực lượng nhỏ bé, vũ khí trang bị thô sơ đã vươn lên thành một đội quân hùng hậu, chính quy hiện đại, gắn bó với nhân dân, tô đậm truyền thống vẻ vang mà Bác Hồ - người cha của lực lượng vũ trang Việt Nam đã dạy: "***Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng***".

Năm 1989, theo chỉ thị của ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Chính phủ, ngày 22 tháng 12 hàng năm không chỉ là ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Từ đó, mỗi năm cứ đến ngày này toàn dân Việt Nam lại tiến hành các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.

Các bạn thân mến! Khi đọc những trang sử vẻ vang tìm hiểu về ngày 22 tháng 12 ta càng tự hào về quân đội ta. Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ mạnh mẽ và in lòng trong khối vững mạnh của lực lượng nhân dân ta.

Là học sinh tiểu học - những chủ nhân tương lai của đất nước - chúng em nguyện ra sức học tập tốt, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, rèn luyện theo tấm gương đạo đức anh bộ đội Cụ Hồ để tỏ lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ và các liệt sĩ đã hy sinh vì quê hương đất nước, xứng đáng là những chiến sĩ tí hon của một dân tộc Việt Nam anh hùng.

Quý thầy cô giáo và toàn thể các bạn vừa nghe xong chương trình phát thanh măng non của Liên đội trường Tiểu học Quang Thành. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

